



# ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐  
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับประจำวันที ๓๑ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ หน้า ๑๑ มุลค่าข่าว ๑๖๔,๘๓๕.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## ● กศพว ฤคยพิสิฐ

คณะสังคมศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

# คืนความสุข...อย่างยั่งยืน

**คำพูดที่เป็นที่นิยม**ภายหลังการรัฐประหารครั้งล่าสุดคงหนีไม่พ้นคำว่า "คืนความสุข..." ไม่ว่าจะเป็นการคืนความสุขแก่ใครก็ตาม ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่ดี ซึ่งได้รับการพิสูจน์และยืนยันด้วยผลงานที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้ในเวลาที่รวดเร็วอย่างที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อน เห็นได้จากเสียงตอบรับของประชาชนผ่านการสำรวจในรูปแบบ "โพล" ต่างๆ ก็ให้คะแนนคะแนนรักษาความสงบแห่งชาติอย่างท่วมท้น ทั้งที่การเข้ามาทำหน้าที่ไม่ได้เป็นไปตามครรลองที่ถูกต้องตามระบอบประชาธิปไตย ชวนให้คิดต่อไปว่าเรื่องราว

"ซูเปอร์บอร์ด" การโยกย้ายที่บางคนอาจมองว่ามากเกินไปแต่ก็ช่วยให้เกิดการขับเคลื่อนกายภาพขององค์กรอย่างจับพหลังทันด่วน ซึ่งแน่นอนว่า "ความสุข" ที่มอบให้ประชาชนในครั้งนี้ ถือเป็นความทุกข์ของบางคนที่เคยได้รับประโยชน์ภาคผลจากโอกาสในเวลาที่ผ่านมาก ที่กำลังหลบซ่อนแฝงตัวท่ามกลางกระแสที่โตโฉมในเวลานี้ รอเวลาที่กลับมทวงคืนผลประโยชน์เมื่อโอกาสที่เปิดช่องให้มาถึง

**คำถามก็คือเราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าความสุขที่มอบคืนให้ในครั้งนี้เป็น "ความสุขที่แท้จริง"**

ประเด็นสำคัญต้องหาวีธีการตรวจสอบกับประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้แน่ใจว่าความสุขที่มอบให้ให้เป็นความสุขที่แท้จริงหรือไม่ ไม่ใช่เป็นความสุขที่แฝงตัวประโยชน์ของใครบางคน ไม่ใช่ความสุขเฉพาะของคนบางกลุ่มแล้วไปสรุปเอาว่าเป็นความสุขของคนส่วนใหญ่ ไม่ใช่ความสุขที่ส่งต่อจากปากของคนหนึ่งไปยังปากของอีกคนหนึ่ง ไม่ใช่ความสุขที่เหมือนกับการหนีเสือปะจระเข้ หรือเป็นเพียงความสุขที่เกิดขึ้นเพียงชั่วคราว ประหนึ่งก้อนหินที่โยนลงไปไม่เป็นที่เต็มไปด้้วยจอกแทน ในไม่ช้าหินที่โยนลงไปก็จมลงไปในน้ำแล้วจอกแทนเหล่านั้นก็เคลื่อนตัวกลับมารวมกันผิวหน้าอีกเหมือนเดิม เท่ากับว่าหินที่โยนไปไม่ช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างใดในระยะยาว เช่นนี้แล้วทรัพยากรและต้นทุนที่เสียเวลาลงแรงลงไปกลับไม่ได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันกลับมา

ดังนั้น ความสุขที่อาจกล่าวได้ว่าเป็น "ความสุขที่แท้จริง" ต้องมีองค์ประกอบของ "ความยั่งยืน" ประชาชนเห็นว่าความสุขนั้นๆ เป็นความสุขของตน มีความรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของความสุข (sense of belonging) เล็งเห็นถึง "คุณค่า" ของความสุข ทั้งนี้ ต้องมีช่องทางและสร้างกลไกให้ประชาชนมีส่วนร่วมปกป้อง ถนอมและรักษาความสุขนั้นไว้ได้ตลอดไป เพื่อไม่ให้ความสุขของประชาชนกลายเป็นความสุขของใครบางคน

...จึงจะควรค่ากับคำว่า "คืนความสุขให้ประเทศไทย" ตามปณิธานตั้งใจไว้

**เราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าความสุขที่มอบคืนให้ เป็น "ความสุขที่แท้จริง"**

และปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น เป็นเรื่องที่ได้รับทราบถึงรากเหง้าและต้นตอ รวมถึงมองเห็นถึงทางออกและการแก้ไขอยู่แล้ว แต่ด้วยสถานการณ์และองค์ประกอบต่างๆ ในเวลานั้นไม่เอื้ออำนวยให้สามารถกระทำอย่างเห็นว่าจะสมควรได้แต่อย่างใด ดังนั้น เมื่อได้อำนาจมาแล้วก็เข้าไปเร่งรัดจัดการให้ถูกต้องเข้าที่เข้าทางอย่างที่ควรจะเป็น

หลายคนยอมรับว่าการคืนความสุขในครั้งนี้ คณะผู้ดำเนินการเลือกขึ้นมาทำได้ตรงใจหลายคน ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหารับจำนำข้าวที่สร้างภาระแก่ชาวนาและประชาชนผู้เสียภาษี รวมไปถึงการเข้าไปประสานความไม่ชอบมาพากลในหน่วยงานราชการต่างๆ รวมทั้งรัฐวิสาหกิจจนเกิดนวัตกรรมที่เรียกว่า

